

THAILAND PLUS (เว็บไซต์)	Section : ชาวทั่วไป วันที่ : วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564 หัวข้อข่าว : ฝนหลวงฯ ช่วยดับไฟป่า จ.ลำพูน และเร่งทำฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.จันทบุรี
---	--

ฝนหลวงฯ ช่วยดับไฟป่า จ.ลำพูน และเร่งทำฝนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.จันทบุรี



วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางนริลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2564 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ในภารกิจดับไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ซึ่งได้ทำการตักน้ำจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโหมก มาช่วยดับไฟป่าบริเวณ อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้บินปฏิบัติการช่วยเหลือในเวลา 15.00 น. จำนวน 20 เที่ยวบิน สามารถตักน้ำช่วยเหลือได้จำนวน 10,000 ลิตร เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ในขณะที่เดียวกันจากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี ระยอง พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 6 แห่ง บึงบอระเพ็ด พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมถึงช่วยดับไฟป่าบริเวณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และบรรเทาปัญหาหมอกควันบริเวณ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

THAILAND PLUS (เว็บไซต์)	Section : ข่าวทั่วไป วันที่ : วันจันทร์ 8 มีนาคม 2564 หัวข้อข่าว : ฝนหลวงฯ ช่วยดับไฟป่า จ.ลำพูน และเร่งทำฝนช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตร จ.จันทบุรี
---	---

นางนรีลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วง
เช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในภาคตะวันออก สภาพอากาศ เข้าเงื่อนไข
ปฏิบัติการฝนหลวง จึงได้วางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ได้แก่หน่วยฯ จ.จันทบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ
พื้นที่การเกษตรของ อ.สอยดาว และอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงฯ
จำนวน 9 หน่วยฯ ในช่วงเช้านี้ยังคงมีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศ เข้าเงื่อนไขการ
ปฏิบัติการฝนหลวงก็พร้อมจะช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที ทั้งนี้เกษตรกร และพี่น้องประชาชน
สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรได้ทาง เพจ Facebook, Instagram , Twitter, Line Official Account, หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงใน
พื้นที่ หรือโทรศัพท์ 02-109-5100